

đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc đến tận các thôn, bản, chủ rừng.

Củng cố các tổ đội xung kích, lực lượng quần chúng BVR - PCCC rừng sẵn sàng làm nhiệm vụ khi cần thiết.

Bố trí lực lượng tuần tra canh gác 24/24 giờ trong suốt mùa khô.

Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, hậu cần, chỉ huy tại chỗ, chủ động chữa cháy rừng ngay từ ban đầu. Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo quy định tại Quyết định số 245/1998/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Hạt Kiểm lâm huyện tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả phương án BVR và PCCC rừng theo phương châm 4 tại chỗ.

Phối hợp chính quyền xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra đôn đốc lực lượng ở các thôn, bản và các chủ rừng thực hiện nhiệm vụ PCCC rừng.

Khi có cháy rừng xảy ra các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện phải chấp hành lệnh điều động về người và phương tiện của những người có thẩm quyền để tham gia chữa cháy rừng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Sau cháy rừng, Hạt Kiểm lâm phối hợp chính quyền địa phương tiến hành đo đếm lập biên bản xác định mức độ thiệt hại báo cáo lãnh đạo cấp trên. Đồng thời tiến hành phối hợp cơ quan Công an điều tra truy tìm thủ phạm gây ra cháy rừng để xử lý theo luật định.

6. Phòng Kinh tế, BQL rừng phòng hộ Tuyên Hóa phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện tốt công tác bàn giao lâm phận đất lâm nghiệp để các địa phương quản lý; thực hiện tốt công tác bảo vệ, khoanh nuôi, khai thác sử dụng rừng đúng quy trình, quy phạm; có kế hoạch phương án cụ thể PCCC rừng.

7. Phòng Tài nguyên môi trường, Phòng Kinh tế phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã rà soát lại quỹ đất lâm nghiệp, xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất để có kế hoạch trồng rừng hàng năm; hoàn thành việc cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trong năm 2008.

8. Cơ quan Công an, BCH quân sự huyện và các cơ quan liên quan có kế hoạch phối hợp với cơ quan Kiểm lâm và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực